

Số: 74 /TB-KKT

Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-KKT ngày 09/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2019. Quyết định số 209/QĐ-KKT ngày 20/12/2019 của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên năm 2019. Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư theo Quyết định số 209/QĐ-KKT ngày 20/12/2019 như sau:

1. Thí sinh trúng tuyển phải trực tiếp đến Ban Quản lý Khu kinh tế (số 353 Trần Hưng Đạo, phường phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư năm 2019. Khi đi các thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, kết quả học tập, đối tượng được cộng điểm ưu tiên để đối chiếu với phiếu đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm đã đăng ký tuyển dụng.

Thời gian tiếp nhận, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ bắt đầu từ ngày 24/12/2019 và kết thúc vào ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính). Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng không thể đến hoàn thiện hồ sơ theo thời gian quy định thì phải đơn xin gia hạn gửi đến Ban Quản lý Khu kinh tế trước khi hết thời hạn đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc được phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ xem xét hủy kết quả trúng tuyển và xử lý theo quy định.

2. Đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019 đã có thời hạn hợp đồng được bố trí đảm nhiệm các công việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc đúng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, ngoài hồ sơ tuyển dụng nêu trên còn cung cấp hồ sơ xác minh thời gian công tác để làm căn cứ xem xét miễn chế độ tập sự theo quy định. Hồ sơ bao gồm: bản khai lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007 có xác nhận, đóng dấu của địa phương (01 quyền), bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: quyết định lương gần nhất; sổ bảo hiểm xã hội; hợp đồng lao động và bảng phân công nhiệm vụ của toàn bộ quá trình hợp đồng lao động thể hiện thời gian công tác đúng vị trí tuyển dụng.

Căn cứ danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư năm 2019 đã được Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt, giao Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư kiểm tra các trường hợp thí sinh được miễn chế độ tập sự theo quy định gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 30/12/2019 để tổng hợp; danh sách đề nghị phải thể hiện rõ quá trình, thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của thí sinh. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về danh sách các thí sinh đề nghị được miễn tập sự, có giải trình cụ thể lý do xác định thời gian hợp đồng của thí sinh đáp ứng đúng yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đề nghị miễn thời gian tập sự cho thí sinh; căn cứ trên danh sách đề nghị của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ đề nghị miễn thời gian tập sự cho các thí sinh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, địa chỉ 353 Trần Hưng Đạo, phường phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điện thoại: 0257.3828250 để được giải quyết.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Trang TTĐT Ban;
- Niêm yết trụ sở cơ quan;
- Thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VP, VT.



Lê Văn Thành